



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขานุการกรม ฝ่ายสารบรรณ โทร. ๐ ๒๙๔๐ ๖๐๓๐

ที่ กษ ๑๐๐๑/ว ๒๔๐

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รณรงค์ใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นของขวัญ ของที่ระลึกช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการกองทุกกอง ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก และเกษตรกรุงเทพมหานคร

ด้วยกรมการพัฒนาชุมชนได้แจ้งมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ให้รณรงค์ใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวง และผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ เป็นของขวัญ ของที่ระลึกช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ โดยขอให้หน่วยงานของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนทั่วไปเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นของขวัญ เพื่อเป็นช่องทางการตลาดให้มากขึ้นและเพิ่มรายได้แก่ประชาชนชาวชนบท ทำให้เกิดการกระจายรายได้และส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจในระดับฐานราก เพื่อเป็นการส่งเสริมความสุขในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสำเนาหนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท ๐๔๐๑.๕/ว ๒๕๓๐ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบต่อไป


(นางอมรทิพย์ ภิรมย์บูรณ์)
เลขานุการกรม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...กรมการพัฒนาชุมชน...สำนักงานเลขานุการกรม...โทร. ๐.๒๔๑๒.๗๕๐๖.....

ที่ มท ๐๔๐๑.๕/ว ๒๕๓๐

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รณรงค์ใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นของขวัญ ของที่ระลึกช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓.....

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

เรื่องเดิม

ด้วยกรมการพัฒนาชุมชนได้แจ้งมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ให้รณรงค์ใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวง และผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ เป็นของขวัญ ของที่ระลึกช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ โดยขอความร่วมมือให้หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนทั่วไปเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นของขวัญ เพื่อเป็นช่องทางการตลาดให้มากขึ้นและเพิ่มรายได้แก่ประชาชนในชนบท ทำให้เกิดการกระจายรายได้และส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจในระดับฐานราก เพื่อเป็นการส่งเสริมความสุขในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓

ข้อเท็จจริง

ในการนี้ กรมการพัฒนาชุมชนได้ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนท่านและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นของขวัญ ของที่ระลึกช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ โดยสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านแอปพลิเคชัน LINE โดยสแกน QR Code ท้ายหนังสือที่แนบ

ข้อพิจารณา

สำนักงานเลขานุการกรมพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน จึงเห็นสมควรแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบ และประชาสัมพันธ์ทาง SSNET

ประเด็นเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบสำนักงานเลขานุการกรมจะได้ดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ อยู่ในอำนาจรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตามคำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ๖๒๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒

On
(นางอมรทิพย์ ภิรมย์บุรณ์)
เลขานุการกรม

เพ็ญวิภาดา พลวันนิเทศ

กัญญา ภิรมย์
๒๖ เม.ย. ๒๕๖๓

(นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม)

รองอธิบดี รักษาการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

ห้อง รรส. คนที่ 3

วันที่ ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๒

เวลา 15.๒๙ น. / ๒๕๖๒



ที่ มท ๐๔๐๑.๕/ ๑ ๒๕๖๒

กรมการพัฒนาชุมชน
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. ๑๐๒๑๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รณรงค์ใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นของขวัญ ของที่ระลึกช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓

เรียน **อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร**

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนามติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ให้รณรงค์ใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นของขวัญ ของที่ระลึกช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ โดยขอความร่วมมือให้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นของขวัญ ของที่ระลึกช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการสร้างช่องทางการตลาดให้มากขึ้นและเพิ่มรายได้แก่ประชาชนในชนบท ทำให้เกิดการกระจายรายได้และส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจในระดับฐานราก เพื่อเป็นการส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓

เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่าน ใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นของขวัญ ของที่ระลึกช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ โดยสามารถเลือกซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน LINE โดยสแกน QR Code ท้ายหนังสือ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเทพพงษ์ จุลเจริญ)

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

สำนักงานเลขานุการกรม

กลุ่มงานจิตอาสาพระราชทานและกิจการพิเศษ

โทร. ๐ ๒๔๑๒ ๗๕๐๖

โทรสาร. ๐ ๒๔๑๓ ๘๘๕๐



เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

วันนี้ (12 พฤศจิกายน 2562) เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมอรพิม ชั้น 2 อาคารบริการวิชาการ และบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

กฎหมาย

1. เรื่อง ร่างประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง การจัดทำประมาณการรายได้ การกำหนดและการชำระราคาอ้อยและค่าผลิตน้ำตาลทราย และอัตราส่วนของผลตอบแทนระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงาน พ.ศ. และร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการจัดเก็บเงินจากการจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักรเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2561 พ.ศ. รวม 2 ฉบับ
2. เรื่อง ร่างอนุบัญญัติออกตามความในพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 รวม 3 ฉบับ
3. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้สินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาต และกำหนดสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.
4. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.

เศรษฐกิจ- สังคม

5. เรื่อง กลไกการขับเคลื่อนการลดให้ถุงพลาสติก
6. เรื่อง การเสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
7. เรื่อง รณรงค์ใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวง และผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นของขวัญ ของที่ระลึกเทศกาลปีใหม่ 2563
8. เรื่อง มาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ “ชิมช้อปใช้”

ต่างประเทศ

9. เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศ
10. เรื่อง ร่างแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมระหว่าง ไทย - สหรัฐอเมริกา ค.ศ. 2020 ว่าด้วยการเป็นพันธมิตรด้านการป้องกันประเทศ

ทั้งนี้ สำหรับกรณีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้มีการตรวจสอบและรับรองข้อมูลแล้วว่า การดำเนินงานนั้นไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมาย หรือระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้เสนอขอรับความเห็นชอบต่อนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับ หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และรวบรวมจัดส่งให้ สงป. ภายในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562

3.2 สำหรับหน่วยงานของรัฐสภา หน่วยงานของศาล และหน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ ให้ยื่นคำขอแปรญัตติต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยตรง ภายในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เพื่อที่ สงป. จะได้ประมวลผลภาพรวมการขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป

3.3 ให้ สงป. พิจารณาคำขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจัดทำข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เพื่อนำเสนอคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามขั้นตอนต่อไป

7. เรื่อง รมรณรงค์ใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวง และผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นของขวัญ ของที่ระลึกเทศกาลปีใหม่ 2563

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ รมรณรงค์ใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวง และผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นของขวัญ ของที่ระลึกเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยขอความร่วมมือให้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อสร้างช่องทางการตลาดให้มากขึ้นและเพิ่มรายได้แก่ประชาชนในชนบท และเพื่อเป็นการส่งเสริมความสุขในเทศกาลปีใหม่ 2563

สาระสำคัญของเรื่อง

1. กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP โดยปัจจุบันมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 87,468 ราย และมีผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 185,963 ผลิตภัณฑ์ (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562)

2. มูลนิธิโครงการหลวง เป็นโครงการส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนชาวไทยภูเขาที่เป็นคนยากไร้ให้มีอาชีพ มีรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวง ได้แก่ ผัก สมุนไพร เห็ด ชากาแฟ ถั่ว และธัญพืช ผลไม้ ดอกไม้เมืองหนาว ผลิตภัณฑ์คุกกี้ ผลิตภัณฑ์ประมง ผลิตภัณฑ์ผลไม้ ดอกไม้แห้งและผลิตภัณฑ์แปรรูปในชื่อการค้า โครงการหลวง และดอกคำ

3. มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดตั้งขึ้นโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อช่วยเหลือราษฎรในชนบทให้มีอาชีพเสริม และเพิ่มรายได้ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาความยากจนในชนบท โดยเฉพาะราษฎรที่ประสบปัญหาในการเพาะปลูก หรือที่ว่างจากฤดูเพาะปลูกให้ได้มีงานทำ ทำให้ไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานของตนเข้าไปทำงานรับจ้างในเมือง โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิ ได้แก่ งานผ้า งานไม้ งานจักสาน งานเซรามิก ดอกไม้ประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์จากโครงการฟาร์มตัวอย่าง และเบ็ดเตล็ด อาทิ สมุดบันทึก กล่องผ้าไหม เป็นต้น

4. เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เป็นช่วงเวลาในการส่งเสริมความสุขด้วยการมอบของขวัญ ของที่ระลึก ซึ่งในการเลือกซื้อของขวัญ หากสนับสนุนผลิตภัณฑ์ตามข้อ 1-3 ทำให้เกิดการกระจายรายได้และส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจในระดับฐานราก

QR CODE

กระเช้าของขวัญที่ระลึก

ในเทศกาลปีใหม่

๒๕๖๓

